



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวง  
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

.....

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการใด ๆ โดยการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ตามกระบวนการต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวง จึงได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กระบวนการบริการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมภาร พิมพ์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวง

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง  
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริหารประชาชน  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	กระบวนการบริการ	ระยะเวลาเดิมที่ อปท. ให้บริหาร	รักษามาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ
	<b>กองคลัง</b>		
๑	จัดเก็บภาษีป้าย	๕ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๒	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๕ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๓	การขออนุญาตใช้น้ำประปา	๓ วัน/ราย	๓ วัน/ราย
๔	การขอยืมพัสดุเพื่อการสาธารณะ	๕ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
	<b>กองช่าง</b>		
๕	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร <b>กรณีทั่วไป</b> - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต <b>กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง</b>	๒๕ วัน / ราย ๑๕ วัน / ราย ๑๐ วัน / ราย	๒๕ วัน / ราย ๑๕ วัน / ราย ๑๐ วัน / ราย
๖	การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างตัดแปลงหรือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	๕ วัน/ราย	๕ วัน/ราย
๗	การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓	๕ วัน/ราย	๕ วัน/ราย
๘	การรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	๗ วัน/ราย	๗ วัน/ราย
๙	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่ ๑) ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต - ประกอบกิจการน้ำมันประเภท ก,ข,ค ลักษณะที่ สองและ จ ลักษณะที่สอง ต้องยื่นขออนุญาตและ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ำมันได้ (ระยะที่ ๒) ขั้นตอนการออกใบอนุญาต	.  ๔๕ วัน/ราย  ๓๐ วัน/ราย	.  ๔๕ วัน/ราย  ๓๐ วัน/ราย
๑๐	การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตาม กฎหมายใหม่ (กิจการควบคุมประเภทที่ ๒) - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง <b>ประเภท ค</b> ลักษณะที่หนึ่ง (ปั้มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง <b>ประเภท ง</b> (ปั้มหลอดแก้วมือหมุน)	๕ วัน/ราย  ๕ วัน/ราย	๕ วัน/ราย  ๕ วัน/ราย

ลำดับ ที่	กระบวนการบริการ	ระยะเวลาเดิมที่ อปท. ให้บริหาร	รักษามาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ
	<b>กองช่าง</b>		
๑๑	การชี้ระวางเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพื้นที่ สาธารณะประโยชน์	๑ วัน/ราย	๑ วัน/ราย
	<b>สำนักงานปลัด</b>		
๑๒	สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค	๔ ชั่วโมง/ราย	๔ ชั่วโมง/ราย
๑๓	ช่วยเหลือสาธารณภัย	ในทันที	ในทันที
๑๔	รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	ให้แจ้งตอบรับบริการ ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน ทราบภายใน ๗ วัน	ให้แจ้งตอบรับบริการ ดำเนินการให้ผู้ ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน
๑๕	การจดทะเบียนพาณิชย์ - จัดตั้งใหม่ - เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน - เลิกประกอบพาณิชย์กิจ	๑๐ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย	๑๐ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย
๑๖	การขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ เบี้ยความพิการ/ผู้ป่วยเอดส์	๕ นาที/ราย	๕ นาที/ราย
๑๗	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	๓ นาที/ราย	๓ นาที/ราย
๑๘	การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ	๓๐ นาที/ราย	๓๐ นาที/ราย
	<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>		
๑๙	การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมศึกษาใน สถานศึกษาสังกัด อบต.ดงขวาง	๑๐ นาที/ราย	๑๐ นาที/ราย



(นายสมภาร พิมพ์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง